

Số: 02/BC-HĐPH

Hạ Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2023

Báo Cáo
Tổng kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện năm 2023

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2023. Hội đồng PHPBGDPL huyện báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

Năm 2023, công tác triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục trên địa bàn huyện đã được Hội đồng PHPBGDPL phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong năm đã xây dựng và ban hành 01 Kế hoạch, 04 văn bản khác hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng để hướng dẫn, chỉ đạo các Thành viên hội đồng, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Công tác tuyên truyền theo nội dung định hướng

- Hội đồng PHPBGDPL huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Về hình thức tuyên truyền, đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đổi mới và đạt hiệu quả cao, đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về công tác hòa giải và xử lý vi phạm hành chính; tổ chức tuyên truyền, thảo luận, hướng dẫn nghiệp vụ theo cách chia nhóm trên phần mềm Zoom; tổ chức Tư vấn pháp luật cho người dân và Doanh nghiệp thông qua hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thu hút hàng nghìn lượt cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện tham gia. Kết quả, các cơ quan, đơn vị, Trường học, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức được 255 buổi tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật dưới nhiều hình thức như hội nghị chuyên đề tuyên truyền pháp luật, hội nghị lồng ghép, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, Bản tin sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử huyện, tuyên truyền lưu động... với 25.222 lượt người tham dự; tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, Luật tại các buổi sinh hoạt CLB, hội nghị chuyên đề của các tổ chức chính trị xã hội thu hút hơn 7.215 lượt hội viên tham gia. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo,

Công an huyện tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông, phòng chống bệnh truyền nhiễm cho giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn. Cấp phát được 8.736 bộ đề cương, tài liệu hỏi đáp về pháp luật, tờ gấp với các nội dung tuyên truyền về các văn bản Luật... Qua đó đã góp phần làm ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nổi bật là phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, Huyện Đoàn và các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động " Ngày Thứ Bảy vì dân", Kế hoạch sinh hoạt " Ngày Pháp luật" hàng tháng trên địa bàn huyện. Đây là 02 nội dung mới đã đem lại hiệu quả rất thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các kiến thức pháp luật đã đến được với tất cả các cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Trong năm đã tổ chức được 52 buổi " Ngày Thứ Bảy vì dân" tại 20/20 xã, thị trấn và 7 buổi "Ngày Thứ Bảy vì dân" ở cấp huyện, biên soạn, đăng tải được 11 số bản tin sinh hoạt " Ngày Pháp luật" hàng tháng.

Thường xuyên quan tâm kiện toàn, bổ sung các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn cho phù hợp với trình độ, năng lực và vị trí công tác để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả. Duy trì tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn trong năm đã cấp 20 đầu sách pháp luật cho tủ sách pháp luật các xã, thị trấn và khu dân cư; thực hiện tốt công tác khai thác và phục vụ nhân dân. Thường xuyên hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, quản lý các đầu sách của tủ sách theo quy định của ngành.

- Chủ động, tích cực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ truyền thông các Đề án, chính sách lớn rộng rãi trên địa bàn huyện để mọi người dân biết thực hiện.

- Thường xuyên kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

3. Kết quả tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật đã được Hội đồng PHPBGDPL huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền và giao lưu văn nghệ, thể thao, hái hoa dân chủ... gắn với các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kể từ ngày 26/10 đến 18/11/2023. Lựa chọn 02 xã Văn Lang, Đan Thượng tổ chức làm điểm Ngày pháp luật Việt Nam tại cơ sở. Tại cấp huyện, UBND huyện phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Huyện đoàn, Viện

KSND huyện tổ chức làm điểm chương trình Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Trường THPT Vĩnh Chân. UBND huyện khen thưởng 02 tập thể, 03 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

4. Công tác kiểm tra

- Năm 2023, Hội đồng PHPBGDPL đã tiến hành kiểm tra Phòng Văn hoá và Thông tin, UBND xã Văn Lang. Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL cấp huyện thông qua các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Phòng, của UBND các xã, thị trấn. Kiểm tra việc thực hiện các nội dung được giao chủ trì tại Kế hoạch của Hội đồng. Kiểm tra công tác PBGDPL của đơn vị và UBND xã thông qua việc triển khai các nội dung trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, các Hội nghị tuyên truyền phổ biến...

Qua kiểm tra đánh giá cho thấy các nội dung kiểm tra về cơ bản các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Năm 2023, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trên địa bàn huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện huyện đã luôn bám sát vào sự định hướng, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các chương trình, nhiệm vụ công tác của Huyện ủy, UBND huyện nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và truyền thông các chính sách lớn có tác động đến đời sống xã hội, việc phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam đã được quan tâm chỉ đạo một cách bài bản, quyết liệt, luôn được đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức, hướng về cơ sở và phù hợp với từng địa bàn. Công tác kiểm tra, công tác kiện toàn được quan tâm.

- Công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có việc chưa chặt chẽ; chưa phát huy hết trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong năm 2024 theo đúng các quy định của pháp luật. Các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm của Chủ tịch UBND huyện hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đề ra.

2. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các Luật, văn bản luật đã được Quốc hội thông qua. Triển khai có hiệu quả các Quyết định, Kế hoạch triển khai, thực hiện tuyên truyền các Luật, văn bản luật theo hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp. Tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, quan tâm tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện về phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật liên quan đến trực tiếp đời sống của Nhân dân. Đồng thời chú trọng trong công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thường xuyên củng cố, kiện toàn và tập huấn nâng cao chất lượng của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL.

3. Tăng cường công tác kiểm tra tại các xã, thị trấn. Thông qua kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Công chức Tư pháp - Hộ tịch trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Hội đồng PHPBGDPL huyện Hạ Hòa, trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (B/c);
- CT, PCT (Ô. Vũ);
- UBMTTQ và tổ chức CT-XH huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: TP.

**TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP
Hà Thị Phương Bắc**